

บริษัท นวัตกรรม (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การวัดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือจำนวน 309 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยสินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายถุงน่อง เครื่องสำอาง ชุดชั้นในสตรี และชุดกายบริหาร ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ และใช้ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้ำในแต่ละช่วงอายุของสินค้ำแต่ละประเภทเพื่อวิเคราะห์สินค้ำที่ล้าสมัยและเสื่อมสภาพ ในส่วนของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับผู้บริหารพิจารณาจากราคาขายหลังวันสิ้นงวด

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า

- สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ
- สุ่มทดสอบการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
- ทดสอบมูลค่าสินค้ำคงเหลือ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้ำคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้ำคงเหลือ
- ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้ำ
- เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
- พิจารณาถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

การรับรู้รายได้

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายถุงน่อง เครื่องสำอาง ชุดชั้นในสตรี และชุดกายบริหาร โดยมีลักษณะการขายสินค้ำในหลายรูปแบบ ได้แก่ ขายปกติโดยให้เครดิตเทอม ขายส่งให้กับลูกค้าค้าส่ง ฝากขาย ขายให้กับลูกค้าโดยตรง และขายออนไลน์ ในการขายสินค้ำรูปแบบต่างๆ บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้าแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้ำที่ขายไปแล้วนั้น การรับรู้รายได้มีนัยสำคัญเนื่องจากจำนวนและขนาดรายการที่மாகข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า

- สอบถามและทำความเข้าใจฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรูปแบบการขายของบริษัท
- ประเมินการออกแบบและทดสอบความมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน
- สุ่มตรวจสอบเนื้อหาสาระของรายการขายที่เกิดขึ้นในปี
- ตรวจสอบตัดยอดขาย
- สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดขาย
- พิจารณาถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ สงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่ แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ เป็นอิสระ

จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน

(นางสาวกชมน ชุ่นห้วน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขทะเบียน 11536

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท นิวจีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	56,593,567	23,554,261	56,593,567	23,554,261
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4,6	100,851,495	103,333,623	100,851,495	103,333,623
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	7	308,959,712	322,241,638	308,959,712	322,241,638
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		466,404,774	449,129,522	466,404,774	449,129,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8	229,864,647	236,469,716	229,864,647	236,469,716
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	9	43,011,413	45,630,562	62,860,135	64,176,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	10	3,868,638	3,868,638	3,868,638	3,868,638
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	21,128,737	22,231,195	21,128,737	22,231,195
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	12	1,133,268	1,670,045	1,133,268	1,670,045
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	13	1,860,640	2,142,577	1,860,640	2,142,577
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	14	31,820,874	30,994,605	33,235,331	32,145,788
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,494,267	4,440,936	4,494,267	4,440,936
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		337,182,484	347,448,274	358,445,663	367,145,395
รวมสินทรัพย์		803,587,258	796,577,796	824,850,437	816,274,917

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวจีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	171,278,557	169,998,894	171,278,557	169,998,894
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	85,251,729	81,875,757	85,251,729	81,875,757
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	97,439	84,640	97,439	84,640
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	1,901,798	2,503,641	1,901,798	2,503,641
รวมหนี้สินหมุนเวียน		258,529,523	254,462,932	258,529,523	254,462,932
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	14	37,225,006	38,546,020	37,225,006	38,546,020
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	111,891	164,566	111,891	164,566
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	25,921,311	27,415,137	25,921,311	27,415,137
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,168,019	3,147,819	3,168,019	3,147,819
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		66,426,227	69,273,542	66,426,227	69,273,542
รวมหนี้สิน		324,955,750	323,736,474	324,955,750	323,736,474
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 149,510,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	19	149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 149,510,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	19	149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000
กำไรสะสม					
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		183,448,795	172,147,307	205,164,119	192,523,820
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		130,721,713	136,233,015	130,269,568	135,553,623
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		478,631,508	472,841,322	499,894,687	492,538,443
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		803,587,258	796,577,796	824,850,437	816,274,917

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
รายได้					
ขายสุทธิ	25	502,931,211	525,243,522	502,931,211	525,243,522
รายได้เงินปันผล		6,292,103	4,194,245	6,292,103	4,194,245
รายได้อื่น		3,337,419	2,402,058	3,337,419	2,402,058
รวมรายได้		512,560,733	531,839,825	512,560,733	531,839,825
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		334,453,898	334,873,745	334,453,898	334,873,745
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		118,551,030	126,362,964	118,551,030	126,362,964
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		39,817,402	41,682,935	39,817,402	41,682,935
ค้ายค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	-	1,316,365	1,257,203
ต้นทุนทางการเงิน		5,827,474	5,650,113	5,827,474	5,650,113
รวมค่าใช้จ่าย		498,649,804	508,569,757	499,966,169	509,826,960
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(2,391,902)	(752,147)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	14	11,519,027	22,517,921	12,594,564	22,012,865
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	14	(826,269)	1,764,007	(1,089,543)	1,512,567
กำไรสำหรับปี	23	12,345,296	20,753,914	13,684,107	20,500,298

บริษัท นิวจีที (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	24			
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (สุทธิจากภาษี) :				
- ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม		(227,247)	2,615	-
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (สุทธิจากภาษี) :				
- ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม				
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(5,764,123)	(7,174,254)	(5,764,123)	(7,174,254)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม				
หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	480,068	1,841,480	480,068	1,841,480
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
พนักงานที่กำหนดไว้	1,946,392	4,322,998	1,946,392	4,322,998
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(3,564,910)	(1,007,161)	(3,337,663)	(1,009,776)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,780,386	19,746,753	10,346,444	19,490,522
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	23	0.08	0.14	0.09
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		149,510,000	149,510,000	149,510,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน)		ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากบริษัทร่วม	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ วัตถุประสงค์ใหม่ ของผลประโยชน์	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จากการวัดมูลค่า	จากการวัดมูลค่า				
				หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	149,510,000	14,951,000	149,163,520	117,436,969	23,449,428	676,777	-	141,563,174	455,187,694
โอนไปกำไรสะสม	-	-	4,322,998	-	-	-	(4,322,998)	(4,322,998)	-
เงินปันผลจ่าย	21	-	(2,093,125)	-	-	-	-	-	(2,093,125)
กำไรสำหรับปี	-	-	20,753,914	-	-	-	-	-	20,753,914
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	24	-	-	(7,174,254)	1,841,480	2,615	4,322,998	(1,007,161)	(1,007,161)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	149,510,000	14,951,000	172,147,307	110,262,715	25,290,908	679,392	-	136,233,015	472,841,322
โอนไปกำไรสะสม	-	-	1,946,392	-	-	-	(1,946,392)	(1,946,392)	-
เงินปันผลจ่าย	21	-	(2,990,200)	-	-	-	-	-	(2,990,200)
กำไรสำหรับปี	-	-	12,345,296	-	-	-	-	-	12,345,296
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	24	-	-	(5,764,123)	480,068	(227,247)	1,946,392	(3,564,910)	(3,564,910)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	149,510,000	14,951,000	183,448,795	104,498,592	25,770,976	452,145	-	130,721,713	478,631,508

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลกำไร (ขาดทุน)		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				จากการวัดมูลค่า หลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์	จากการวัดมูลค่า หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ ในความ ต้องการตลาด		ผลกำไร (ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	149,510,000	14,951,000	169,793,649	117,436,969	23,449,428	-	140,886,397	475,141,046
โอนไปกำไรสะสม	-	-	4,322,998	-	-	(4,322,998)	(4,322,998)	-
เงินปันผลจ่าย	21	-	(2,093,125)	-	-	-	-	(2,093,125)
กำไรสำหรับปี	-	-	20,500,298	-	-	-	-	20,500,298
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	24	-	-	(7,174,254)	1,841,480	4,322,998	(1,009,776)	(1,009,776)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	149,510,000	14,951,000	192,523,820	110,262,715	25,290,908	-	135,553,623	492,538,443
โอนไปกำไรสะสม	-	-	1,946,392	-	-	(1,946,392)	(1,946,392)	-
เงินปันผลจ่าย	21	-	(2,990,200)	-	-	-	-	(2,990,200)
กำไรสำหรับปี	-	-	13,684,107	-	-	-	-	13,684,107
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	24	-	-	(5,764,123)	480,068	1,946,392	(3,337,663)	(3,337,663)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	149,510,000	14,951,000	205,164,119	104,498,592	25,770,976	-	130,269,568	499,894,687

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	12,345,296	20,753,914	13,684,107	20,500,298
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(251,571)	(187,435)	(251,571)	(187,435)
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	5,827,474	5,650,113	5,827,474	5,650,113
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	2,533,058	11,464,470	2,533,058	11,464,470
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	13,345,521	6,922,527	13,345,521	6,922,527
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)	(53,331)	1,589,661	(53,331)	1,589,661
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,416,492	(24,960,863)	3,416,492	(24,960,863)
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	36,110	-	36,110	-
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20,200	(117,400)	20,200	(117,400)
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	3,764,724	4,983,682	3,764,724	4,983,682
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)	(50,930)	(1,813,171)	(50,930)	(1,813,171)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)	-	-	1,316,365	1,257,203
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)	(63,595)	113,025	(63,595)	113,025
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม	2,391,902	752,147	-	-
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนการซื้อขายของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)	-	3,318,488	-	3,318,488
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	2,354,364	2,263,800	2,354,364	2,263,800
เงินปันผลรับ	(6,292,103)	(4,194,245)	(6,292,103)	(4,194,245)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(826,269)	1,764,007	(1,089,543)	1,512,567
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร	38,497,342	28,302,720	38,497,342	28,302,720
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	251,571	189,285	251,571	189,285
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,856,459)	(5,581,299)	(5,856,459)	(5,581,299)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,503,641)	(2,364,433)	(2,503,641)	(2,364,433)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	30,388,813	20,546,273	30,388,813	20,546,273

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(1,831,233)	(3,282,750)	(1,831,233)	(3,282,750)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	-	(2,305,840)	-	(2,305,840)
เงินสดรับปันผล	6,292,103	4,194,245	6,292,103	4,194,245
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	30,000,000	-	30,000,000
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	4,460,870	28,605,655	4,460,870	28,605,655
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,279,663	(3,775,291)	1,279,663	(3,775,291)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	860,000,000	1,178,000,000	860,000,000	1,178,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(860,000,000)	(1,214,000,000)	(860,000,000)	(1,214,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(99,840)	(667,630)	(99,840)	(667,630)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(2,990,200)	(2,093,125)	(2,990,200)	(2,093,125)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,810,377)	(42,536,046)	(1,810,377)	(42,536,046)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	33,039,306	6,615,882	33,039,306	6,615,882
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	5 23,554,261	16,938,379	23,554,261	16,938,379
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	5 56,593,567	23,554,261	56,593,567	23,554,261

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001901
- 1.2 บริษัทมีสถานประกอบการสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- 1.3 ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในประเทศ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาบรูไนดารุสซาลาม สาขาขอนแก่น สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น สาขาสุรวงศ์ สาขาโคราช สาขาอุดรธานี และสาขาเชียงใหม่
- 1.4 บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงน่อง เครื่องสำอาง ชุดชั้นในสตรี และชุดกายบริหาร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อยู่อาศัยในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 2.2

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในปีบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะปีบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในปีบัญชีที่ปรับและปีบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งปีบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึง ประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต อายุหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้างเหลือนั้น โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้างนั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้างเก่าล้ำสมัยเคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าง รวมทั้งโอกาสที่คาดว่าจะสามารถขายสินค้างแต่ละชนิด

ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง ภาวะเปรียบข้อบังคับที่สำคัญหรือคำตัดสินของศาลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นต้น

การทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดำเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสถานะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น

2.3 สกุดเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินของบริษัท งบการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทและหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินของบริษัทได้รวม ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

3.2 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.3 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท

บริษัทนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่ติดภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้

3.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย บริษัทตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

3.7 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการค้ำค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การค้ำค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญา กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

3.8 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ได้เปิดเผยแยกต่างหากจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทเลือกวิธีราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

ระยะเวลา (ปี)

อาคารให้เช่า

20

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ที่ดินให้เช่า

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
อาคาร	20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในรายการรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุน

3.11 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

บริษัท นิวชีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และจำนวนเงินที่จ่ายชำระในวันที่ยุติสัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและ ขนย้ายสินทรัพย์ อ่างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ่างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ่างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์หากมีการ โอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุ สัญญาเช่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

26 ปี 6 เดือน และ 4 ปี

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวน เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรือ อัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความ แน่นนอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของ สัญญาเช่าแสดงให้เห็นบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรือ อัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้น ได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะ เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตาม บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระ ตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ่างอิง

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ่างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ่างอิง มีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทแสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 10 ปี สินทรัพย์ไม่มี ตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินสมาชิก

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในปีก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปีก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

3.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.15 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหาร โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่ต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รับรู้ในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ทั้งหมด จะรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

3.16 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

3.17 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่บริษัทสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิจากภาษีจะแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นดังกล่าว

3.18 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้เช่า รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผลรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการประกาศจ่าย

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.19 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.20 ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.21 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลำดับ

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป การรับรู้ค่าความนิยมนครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมการงาน หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้ บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภายีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภายีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภายีเงินได้ของปีปัจจุบันและภายีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภายีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภายีเดียวกันหรือหน่วยภายีต่างกัน สำหรับหน่วยภายีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภายีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภายีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภายีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภายีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.22 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

3.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทถูกควบคุม โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหารราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทหรือกิจการ ที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม		
บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ผลิตถุงน่อง, ถุงเท้า, ผลิตเสื้อผ้า, ชุดชั้นใน	บริษัทร่วม
บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท แอดแวนซ์ โกรเทค จำกัด	เพาะปลูก	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	ร้านขายปลีกสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาปิบูล จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)*	ให้เช่าและบริการธุรกิจลงทุน ในหลักทรัพย์	มีกรรมกร่วมกัน
- บริษัท อเมริกัน ฟู้ด จำกัด (บริษัทย่อย ของ*)	ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม, ไอศกรีมเค็ก, ไอศกรีมโยเกิร์ต	
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	จำหน่ายถุงน่อง	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เจนศิลป์อินเตอร์ จำกัด	บริการรับฝากสินค้า	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	บริหารคลังสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่นๆ	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่านายหน้า	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า	ราคาตลาด
ค่าบริการคลังสินค้า	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	313	177
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด	3	3
รวม	316	180
<u>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</u>		
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ราคาทุน		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	12,807	12,807
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	3,541	3,541
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,795	4,795
	21,143	21,143
<u>บวก : การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสม</u>	125,727	130,027
รวม	146,870	151,170

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท แอดเวนซอร์ โกรเทค จำกัด	3,000	3,000
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด	4,200	4,200
	7,200	7,200
(หัก) : การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสม	(5,886)	(5,889)
รวม	1,314	1,311
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	47,469	43,731
รวม	47,469	43,731
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ส่วนผู้บริหาร	5,159	9,030

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
<u>ซื้อสินค้า</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	206,377	216,708
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด	-	253
รวม	206,377	216,961

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
<u>รายได้เงินปันผล</u>		
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	3,961	2,881
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	338	338
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	602	-
รวม	4,901	3,219
<u>รายได้อื่น (ค่านายหน้า ค่าเช่า และอื่น ๆ)</u>		
<i>บริษัทร่วม</i>		
บริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	1,298	408
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	38	39
รวม	1,336	447
<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ค่าเช่า</u>		
<u>ค่าบริการดูแลสินค้า และอื่น ๆ)</u>		
<i>บริษัทร่วม</i>		
บริษัท นิวพลัสสินิตตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	180	180
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	2,074	1,843
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	800	960
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	58	51
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	163	312
รวม	3,275	3,346

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	10,350	9,988
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	162	235
รวม	10,512	10,223

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เงินสดในมือ	182	168
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	55,319	22,708
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	1,093	678
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,594	23,554

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ลูกหนี้การค้า		
บริษัทอื่น	89,430	92,139
หัก : ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(2,295)	(2,346)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	87,135	89,793
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,119	514
ลูกหนี้กรมสรรพากร	10,227	10,251
รายได้ค้างรับ	1,586	2,185
อื่นๆ	784	591
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	13,716	13,541
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	100,851	103,334

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่นแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	76,659	78,925
ไม่เกิน 3 เดือน	9,916	10,608
มากกว่า 3 - 6 เดือน	263	4
มากกว่า 6 - 12 เดือน	297	256
มากกว่า 12 เดือน	2,295	2,346
รวม	89,430	92,139
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(2,295)	(2,346)
สุทธิ	87,135	89,793

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		4,159
หัก : ยอดลดลงระหว่างปี		(1,813)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		2,346
หัก : ยอดลดลงระหว่างปี		(51)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,295

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
สินค้าคงเหลือ	310,048	323,394
หัก : ค่าเผื่อค้ำค่าสินค้าเสื่อมสภาพ	(1,088)	(1,152)
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ	308,960	322,242

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อค้ำค่าสินค้าเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,039
บวก : ยอดเพิ่มขึ้นระหว่างปี	113
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,152
หัก : ยอดลดลงระหว่างปี	(64)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,088

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)</u>		
ราคาทุน	21,143	21,143
ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	125,727	130,027
สุทธิ	146,870	151,170
<u>กิจการอื่น</u>		
ราคาทุน	17,182	17,182
ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	4,897	7,802
สุทธิ	22,079	24,984
รวมตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	168,949	176,154
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด วัตถุประสงค์ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)</u>		
ราคาทุน	7,200	7,200
ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	(5,886)	(5,889)
สุทธิ	1,314	1,311
<u>กิจการอื่น</u>		
ราคาทุน	14,325	14,325
ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	45,277	44,680
สุทธิ	59,602	59,005
รวมตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	60,916	60,316
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	229,865	236,470

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	151,170	163,429
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	(4,300)	(12,259)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>146,870</u>	<u>151,170</u>
<i>กิจการอื่น</i>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	24,984	21,692
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	(2,905)	3,292
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>22,079</u>	<u>24,984</u>
รวมตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<u>168,949</u>	<u>176,154</u>
<u>ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด วัตถุประสงค์ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
<i>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	1,311	4,629
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	3	(3,318)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,314</u>	<u>1,311</u>

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
กิจการอื่น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	59,005	56,704
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	597	2,301
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	59,602	59,005
รวมตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	60,916	60,316
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	229,865	236,470

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

ประกอบด้วย

ประเภท กิจการ	(ร้อยละ)		พันบาท					
	สัดส่วน		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุน					
			วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย			
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ทุน	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
กิจการ	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566	ชำระแล้ว	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566	
บริษัทร่วม								
บริษัท นิวสตีตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ผลิตสิ่งทอ	14.79	14.79	100,000	69,932	69,932	43,011	45,631
หัก : ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า				(7,072)	(5,755)	-	-	
สุทธิ				62,860	64,177	43,011	45,631	

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้มูลค่าตามส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 7.07 ล้านบาท และ 5.76 ล้านบาท ตามลำดับ ในระหว่างปีบริษัทบันทึกด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1.32 ล้านบาท

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถัดตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีจำนวน 43.01 ล้านบาท และ 45.63 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีจำนวนผลขาดทุน (2.39) ล้านบาท และ (0.75) ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทร่วม มีดังนี้

	พันบาท	
	บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ		
สินทรัพย์หมุนเวียน	195,965	183,282
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	310,453	316,501
หนี้สินหมุนเวียน	38,875	24,513
หนี้สินไม่หมุนเวียน	42,521	41,393
	พันบาท	
	บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ		
รายได้	223,626	242,050
กำไร (ขาดทุน)	(7,317)	(8,505)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(1,538)	17
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(8,855)	(8,488)

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ที่ดินให้เช่า	อาคารให้เช่า	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,047	1,406	7,371	13,824
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,047	1,406	7,371	13,824
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,047	1,406	7,371	13,824
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	7,371	7,371
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	7,371	7,371
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	7,371	7,371
ด้อยค่า				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,584	-	-	2,584
กลับรายการด้อยค่า	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,584	-	-	2,584
กลับรายการด้อยค่า	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,584	-	-	2,584
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,463	1,406	-	3,869
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,463	1,406	-	3,869

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวน 7.37 ล้านบาท และ 7.37 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	14,404	35,413	89,527	4,489	143,833
เพิ่มขึ้น	-	-	3,283	-	3,283
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	14,404	35,413	92,810	4,489	147,116
เพิ่มขึ้น	-	-	1,831	-	1,831
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	14,404	35,413	94,641	4,489	148,947
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	35,030	82,368	4,068	121,466
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	33	3,116	270	3,419
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	35,063	85,484	4,338	124,885
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	33	2,749	151	2,933
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	35,096	88,233	4,489	127,818
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	14,404	350	7,326	151	22,231
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	14,404	317	6,408	-	21,129

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนเงิน 113.52 ล้านบาท และ 109.70 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารและส่วนปรับปรุง		
	ขานพาหนะ	อาคาร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,362	20,659	23,021
เพิ่มขึ้น	-	-	-
โอนออก	(2,362)	-	(2,362)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	20,659	20,659
เพิ่มขึ้น	-	12	12
โอนออก	-	(7,791)	(7,791)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	12,880	12,880
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,830	18,446	20,276
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	532	543	1,075
โอนออก	(2,362)	-	(2,362)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	18,989	18,989
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	549	549
โอนออก	-	(7,791)	(7,791)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	11,747	11,747
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	1,670	1,670
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	1,133	1,133

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร 1 ฉบับเป็นระยะเวลา 26 ปี 6 เดือน ถึง 27 ปี สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2570 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงิน 19.02 ล้านบาท

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เครื่องหมายการค้า	ทรัพย์สิน สมาชิก	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	898	995	7,444	9,337
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	898	995	7,444	9,337
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	898	995	7,444	9,337
ค่าตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	809	995	4,900	6,704
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	17	-	473	490
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	826	995	5,373	7,194
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16	-	266	282
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	842	995	5,639	7,476
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	72	-	2,071	2,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	56	-	1,805	1,861

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

14. ภาษีเงินได้

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้ในระหว่างปี มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)

	รับรู้ใน			รับรู้ใน			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	832	(363)	-	469	(10)	-	459
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	208	22	-	230	(12)	-	218
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ							
ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	2,558	664	-	3,222	-	-	3,222
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	517	-	-	517	-	-	517
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	6,867	(883)	-	5,984	(419)	-	5,565
ขายฝาก	17,033	(1,204)	-	15,829	582	-	16,411
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	4,744	-	-	4,744	685	-	5,429
รวม	32,759	(1,764)	-	30,995	826	-	31,821
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม							
ตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	29,359	-	(1,793)	27,566	-	(1,441)	26,125
ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	10,520	-	460	10,980	-	120	11,100
รวม	39,879	-	(1,333)	38,546	-	(1,321)	37,225

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

	รับรู้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	รับรู้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรหรือ ขาดทุน	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม						
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	832	(363)	469	(10)	-	459
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	208	22	230	(12)	-	218
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	900	251	1,151	263	-	1,414
ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	2,558	664	3,222	-	-	3,222
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	517	-	517	-	-	517
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	6,867	(883)	5,984	(419)	-	5,565
ขายฝาก	17,033	(1,204)	15,829	582	-	16,411
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	4,744	-	4,744	685	-	5,429
รวม	33,659	(1,513)	32,146	1,089	-	33,235
หนี้สินภายใต้การควบคุม						
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม						
ตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	29,359	-	27,566	-	(1,441)	26,125
ตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	10,520	-	10,980	-	120	11,100
รวม	39,879	-	38,546	-	(1,321)	37,225

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(826)	1,764
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(826)	1,764

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	11,519	22,518
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากำไร	2,304	4,503
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	478	150
รายจ่ายที่ไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร	16,944	17,023
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหัก		
ได้เพิ่มขึ้น	(17,686)	(18,671)
ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย	(2,040)	(3,005)
รวม	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(826)	1,764
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(826)	1,764

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,089)	1,513
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(1,089)	1,513

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	12,595	22,013
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากำไร	2,519	4,402
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ		
รายการที่ไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร	17,207	17,274
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหัก		
ได้เพิ่มขึ้น	(17,686)	(18,671)
ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย	(2,040)	(3,005)
รวม	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,089)	1,513
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(1,089)	1,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 1.78 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 ถึง 7.75 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 ถึง 7.75 ต่อปี)	2,279	999
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ถึง 3.70 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึง 3.70 ต่อปี)	169,000	169,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	171,279	169,999

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลือ จำนวน 395 ล้านบาท และ 427 ล้านบาท ตามลำดับ

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	205,000	
บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี	1,178,000	
หัก : จ่ายชำระระหว่างปี	(1,214,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	169,000	
บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี	860,000	
หัก : จ่ายชำระระหว่างปี	(860,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	169,000	

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
เจ้าหนี้การค้า	67,267	61,845
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,039	1,997
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,573	14,771
รายได้รับล่วงหน้า	3,373	3,263
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	85,252	81,876

17. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	พันบาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	105	(8)	97
ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	115	(3)	112
รวม	220	(11)	209
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	96	(11)	85
ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	211	(47)	164
รวม	307	(58)	249

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

18. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	25,921	2,504
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,902	27,415
รวมประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	27,823	29,919
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน มีดังนี้		
	พันบาท	
	2567	2566
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	29,919	34,342
ภาระผูกพันในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,646	1,763
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	708	731
ผล (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,946)	(4,553)
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	(2,504)	(2,364)
	(2,096)	(4,423)
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	27,823	29,919

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	3.04	2.80
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	4.00	4.00
อัตราการลาออก	ตามช่วงอายุของ พนักงาน	ตามช่วงอายุของ พนักงาน
เกษียณอายุ (ปี)	60	60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท			
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้น	กรณีอัตราลดลง	กรณีอัตราเพิ่มขึ้น	กรณีอัตราลดลง
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(1,919)	2,192	(2,133)	2,450
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)	2,098	(1,875)	2,324	(2,065)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 20)	(820)	898	(950)	1,051

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากการขาดการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
ภายใน 1 ปี	5,444	5,291
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	6,082	7,047
เกินกว่า 5 ปี	24,182	25,687

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

19. ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)	(หุ้น)	(บาท)	(หุ้น)	(บาท)
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ	1	149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ	1	149,510,000	149,510,000	149,510,000	149,510,000

20. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 จำนวน 14,951,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.09 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 จำนวน 149,510,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.99 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

22. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(13,346)	(7,036)
ซื้อ	321,108	327,951
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	100,586	103,708
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	18,130	16,257
ค่าบริการ	13,611	17,211
ค่าเช่า	4,602	4,222
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,760	4,984
ค่าขนส่ง	3,238	3,293
ค่าสาธารณูปโภค	2,678	3,033

23. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

	พันบาท/ พันหุ้น	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
กำไรสำหรับปี	12,345	20,754
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	149,510	149,510
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.08	0.14

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท/ พันหุ้น	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
กำไรสำหรับปี	13,684	20,500
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	149,510	149,510
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.09	0.14

24. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

	พันบาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		
	ค่าใช้จ่าย		
	จำนวนเงิน	ภาษีเงินได้	สุทธิ
<u>งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย</u>			
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
<u>เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</u>			
- ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	(284)	57	(227)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
<u>เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</u>			
- ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์จัด			
<u>ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>	(7,205)	1,441	(5,764)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่			
<u>ในความต้องการตลาด</u>	600	(120)	480
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์			
<u>พนักงานที่กำหนดไว้</u>	1,946	-	1,946
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(4,943)	1,378	(3,565)

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		
	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(7,205)	1,441	(5,764)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ ในความต้องการตลาด	600	(120)	480
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	1,946	-	1,946
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(4,659)	1,321	(3,338)

	พันบาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	4	(1)	3
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(8,967)	1,793	(7,174)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ ในความต้องการตลาด	2,301	(460)	1,841
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	4,323	-	4,323
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,339)	1,332	(1,007)

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	พันบาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย	
ภาษีเงินได้		สุทธิ	
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่			
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์จัด			
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(8,967)	1,793	(7,174)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่			
ในความต้องการตลาด	2,301	(460)	1,841
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์			
พนักงานที่กำหนดไว้	4,323	-	4,323
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,343)	1,333	(1,010)

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่นๆ	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567				
ขายสุทธิ	345,189	97,719	60,023	502,931
กำไรขั้นต้น	136,126	12,477	19,874	168,477
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วน				9,629
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้เป็นส่วน				(158,368)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เป็นส่วน				(5,827)
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				(2,392)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้เป็นส่วน				826
กำไรสำหรับปี				12,345
สินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				803,587
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	345,189	97,719	60,023	502,931

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่นๆ	รวม
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566</u>				
ขายสุทธิ	380,556	97,482	47,206	525,244
กำไรขั้นต้น	157,689	10,682	21,999	190,370
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วน				6,596
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้เป็นส่วน				(168,046)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เป็นส่วน				(5,650)
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				(752)
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้เป็นส่วน				(1,764)
กำไรสำหรับปี				20,754
สินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				796,578
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	380,556	97,482	47,206	525,244
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)				
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่นๆ	รวม
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567</u>				
ขายสุทธิ	345,189	97,719	60,023	502,931
กำไรขั้นต้น	136,126	12,477	19,874	168,477
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วน				9,629
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้เป็นส่วน				(159,684)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เป็นส่วน				(5,827)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้เป็นส่วน				1,089
กำไรสำหรับปี				13,684
สินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				824,850
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	345,189	97,719	60,023	502,931

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่นๆ	รวม
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566</u>				
ขายสุทธิ	380,556	97,482	47,206	525,244
กำไรขั้นต้น	157,689	10,682	21,999	190,370
รายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วน				6,596
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่ได้เป็นส่วน				(169,304)
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เป็นส่วน				(5,650)
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้เป็นส่วน				(1,512)
กำไรสำหรับปี				20,500

สินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

816,275

ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

380,556

97,482

47,206

525,244

ขอดขายให้ลูกค้ารายใหญ่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีจำนวน 2 ราย เป็นมูลค่า 181.32 ล้านบาท และ 2 ราย เป็นมูลค่า 158.10 ล้านบาท ตามลำดับ

ขอดขายทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ขายในประเทศ	466,204	511,316
ขายต่างประเทศ	36,727	13,928
รวม	502,931	525,244

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยรายงานความเสี่ยงระบุปัจจัยเสี่ยงตามระดับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การค้ามีไม่มากนัก

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบฐานะการเงินราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุนถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต

ลูกหนี้การค้า

บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับหลักประกันที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจทั่วไปในอนาคตที่มีความสมเหตุสมผลและสนับสนุนได้

บริษัทตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน และมีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่ำ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

พันบาท							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี			อัตรา
ภายใน 1	มากกว่า 1	มากกว่า 5	ปรับขึ้นลงตาม	อัตรา			ดอกเบี้ยที่
ปี	ถึง 5 ปี	ปี	ราคาตลาด	ดอกเบี้ย	รวม		แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	55,319	1,275	56,594	0.35 - 0.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	100,851	100,851	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	229,865	229,865	-
	-	-	-	55,319	331,991	387,310	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-	-	2,279	-	2,279	6.87 - 7.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน	-	-	-	169,000	-	169,000	3.00 - 3.70
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	85,252	85,252	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	97	112	-	-	-	209	4.48
	97	112	-	171,279	85,252	256,740	

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พันบาท							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี		อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	22,708	846	23,554	0.35 - 0.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	103,334	103,334	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	236,470	236,470	-
	-	-	-	22,708	340,650	363,358	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-	-	999	-	999	6.87 - 7.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน	-	-	-	169,000	-	169,000	2.50 - 3.70
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	81,876	81,876	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	85	164	-	-	-	249	4.06 - 4.48
	85	164	-	169,999	81,876	252,124	

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	พันบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	2,279	-	-	2,279
เงินกู้ยืมระยะสั้น	169,000	-	-	169,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	85,252	-	-	85,252
หนี้สินตามสัญญาเช่า	97	112	-	209

รายการ	พันบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	999	-	-	999
เงินกู้ยืมระยะสั้น	169,000	-	-	169,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	81,876	-	-	81,876
หนี้สินตามสัญญาเช่า	85	164	-	249

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

- ก) สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) หนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินต่อไปนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	พันบาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
ระดับ 1		ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า					
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร					
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารทุน					
ไม่หมุนเวียนอื่น					
229,865	168,949	60,916	-	229,865	
รวม	168,949	60,916	-	229,865	

	พันบาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
ระดับ 1		ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า					
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร					
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
- เงินลงทุนในตราสารทุน					
ไม่หมุนเวียนอื่น					
236,470	176,154	60,316	-	236,470	
รวม	176,154	60,316	-	236,470	

บริษัทไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินได้มีการประเมินขึ้นโดยใช้วิธีการและข้อสมมติดังต่อไปนี้

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
เงินลงทุนในตราสารทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินลงทุนในตราสารทุน - หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	ประเมินมูลค่าโดยใช้แผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพปัจจุบันของตลาดโดยใช้วิธีคิดลดมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ดังนี้

	พันบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,202
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2,443
รวม	5,645

บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาเช่ากับบริษัทอื่นมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568